

THÊM NHIỀU TRIỂN VỌNG TRONG HỢP TÁC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP

SÁNG 28/12/2023, TẠI HÒA LẠC, CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM PHỐI HỢP CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN TỔ CHỨC TỌA ĐÀM VỚI CHỦ ĐỀ “CƠ HỘI HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN” VÀ LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN ĐHQGHN VỚI 10 DOANH NGHIỆP VÀ 7 CÔNG ĐOÀN DOANH NGHIỆP



Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN Nguyễn Thị Thảo cho biết: Tọa đàm là cầu nối hợp tác giữa Công đoàn ĐHQGHN với các doanh nghiệp trong công tác an sinh xã hội dành cho các công đoàn viên của ĐHQGHN. Bằng việc chia sẻ hợp tác sâu rộng giữa đại học và doanh nghiệp, giữa Công đoàn ĐHQGHN và công đoàn doanh nghiệp.

Đây là hoạt động gợi mở cho cả hai bên và cùng nhau cộng tác chia sẻ và cùng phát triển, chia sẻ và tháo gỡ mọi vướng mắc giữa doanh nghiệp và đại học đang gặp phải để cùng nhau phát triển bền vững, tạo được tiếng nói trong cộng đồng.

Tại tọa đàm, Chủ tịch Công đoàn ĐHQGHN Nguyễn Thị Thảo đã ký kết hợp tác với đại diện 10 công ty với mục đích hợp tác là hàng năm phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ mua hàng phúc lợi cho người lao động “Xuân gắn kết - Tết đoàn viên”, giúp CĐV mua được sản phẩm tiêu chuẩn an toàn và giá ưu đãi trực tiếp từ nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp có sản phẩm/dịch vụ phù

hợp để tham gia đồng hành và tài trợ giá cho các hoạt động của Công đoàn ĐHQGHN; Tiến hành các hoạt động xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu và nâng cao uy tín của ĐHQGHN, các doanh nghiệp, doanh nhân, hàng hóa, dịch vụ của đôi bên; Tổ chức đào tạo bằng những hình thức thích hợp theo quy định của pháp luật để phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thực tập cho cán bộ và sinh viên của ĐHQGHN; Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp và ĐHQGHN nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản trị và tính chuyên nghiệp trong các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ và mục đích của mỗi bên.

Đối với việc thỏa thuận hợp tác giữa Công đoàn ĐHQGHN với 7 Công đoàn công ty các nội dung cũng được làm rõ như: Hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Cùng nhau hợp tác, bổ sung góp ý cho cơ chế hoạt động xã hội theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội nhằm nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ Công đoàn; Hợp tác, liên kết trong công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động; Cùng hỗ trợ nhau trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhà giáo, người lao động và các cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật, nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động thuận hòa, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động xã hội khác phù hợp với mục tiêu của các Bên; Hợp tác, liên kết, hỗ trợ và



giúp đỡ nhau trong các hoạt động phúc lợi cho người lao động giúp người lao động có thể tiếp cận được các sản phẩm tiêu chuẩn an toàn và giá ưu đãi trực tiếp từ nhà máy, các cơ sở sản xuất kinh doanh; Phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn viên trong các tổ chức Công đoàn với nhau nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản trị và tính chuyên nghiệp trong các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ và mục đích của mỗi bên; Hỗ trợ nhau trong việc chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ trợ cho hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam TS. Nguyễn Ngọc Ân nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa giữa các cơ giáo dục và doanh nghiệp, thông qua tọa đàm và những ký kết hợp tác này, sẽ tạo cầu nối hợp tác bền chặt và tạo ra một thị trường rộng lớn cho doanh nghiệp, cung ứng các sản phẩm chất lượng cao cho các công đoàn viên của ĐHQGHN. Ông cũng mong muốn, các doanh nghiệp cần đảm bảo hơn nữa nguồn sản phẩm chất lượng cung ứng và có nhiều chính sách ưu đãi dành cho công đoàn viên ĐHQGHN và hai bên cùng nhau phát triển, chung tay vì cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm đại diện lãnh đạo các doanh



nh nghiệp cũng như đại diện phía công đoàn cơ sở của Công đoàn ĐHQGHN cũng bày tỏ niềm vui khi được tham gia chia sẻ các sản phẩm, dịch vụ, sản phẩm khoa học công nghệ của đơn vị, đồng thời kết nối hợp tác trong công tác an sinh xã hội các đại học lớn như ĐHQGHN. Các đại diện doanh nghiệp mong muốn được hợp tác sâu rộng cùng ĐHQGHN qua nhiều hoạt động hơn nữa, nhằm gia tăng lợi ích cộng đồng và mở ra triển vọng hợp tác trong đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ của tọa đàm, một số đơn vị của ĐHQGHN đã ký kết các chương trình hợp tác thực tiễn với một số doanh nghiệp về trang phục, đồ gốm sứ, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho các công đoàn viên.